

สรุปข่าวเด่น

กัมพูชาเล็งออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ
หาก EU ถอดสิทธิพิเศษทางการค้าจริง

ABA Bank กัมพูชา วางแผนการขยายสาขา

กัมพูชา – จีนลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการ 19 แม่น้ำโขง - ลังฉาง

ชาวกัมพูชานิยมเดินทางไป
เที่ยวต่างประเทศมากขึ้น

จีพีเอสซี ผนึกปตท.-PTTEP
ศึกษาหาช่องลงทุนเมียนมา

เมียนมาส่งแรงงานไปทำงาน
ต่างประเทศแต่ละระดับ 5 ล้านคน

รมว.ต่างประเทศเวียดนาม-เกาหลีเหนือ
ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนหน้าซัมมิตทรัมป์-คิม

ส่งออกเสียแข่งขัน

อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยรุ่ง
ญี่ปุ่นเล็งตั้งฐานผลิตส่งขายเพื่อนบ้าน

พาณิชย์ออกตรวจสอบพบ
ราคาไก่เลี้ยงวาเลนไทน์ปีก่อน
ต่างจังหวัดชนกำลังซื้อไม่พิน

กัมพูชาเร่งออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ หาก EU ถอดสิทธิพิเศษทางการค้าจริง



กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยมาตรการบางส่วน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกในประเทศ หากสหภาพยุโรป (EU) ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชาจริง มาตรการดังกล่าวคือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการการส่งออก (EMF) ซึ่งก็คือ ผู้ส่งออกของกัมพูชาจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องขอทำใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หากหน่วยงานในประเทศปลายทางไม่ได้บังคับไว้ ทั้งนี้สมเด็จพระนเรนทร สีหนะวาทย์ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่ากัมพูชายินยอมได้ด้วยตนเอง และจะเดินทางไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่น และอยู่รอดต่อไป แม้สหภาพยุโรปถอดสิทธิพิเศษทางการค้าจริง

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq37/2953855>

13/02/62

ABA Bank กัมพูชา วางแผนการขยายสาขา



ABA Bank ธนาคารพาณิชย์ในเครือของ National Bank of Canada Group ที่ถือหุ้น 90% วางแผนที่จะเปิดอีก 11 สาขาทั่วประเทศเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จากการที่เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตเร็วถึงร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งธุรกิจเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 โดยจะเปิดสาขาประมาณ 11 สาขาในพนมเปญและในต่างจังหวัดเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน สินทรัพย์รวมของ ABA มีมูลค่าเท่ากับ 2.81 พันล้านดอลลาร์ ใหญ่เป็นอันดับสามในกลุ่มธนาคารของกัมพูชา

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50577784/aba-plans-expansion/>

13/02/62

กัมพูชา - จีนลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 19 แม่น้ำโขง - ลังฉาง



กัมพูชาและจีนจะลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการพิเศษของกองทุนความร่วมมือแม่น้ำโขง - ลังฉาง ที่การต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธานโดย Prak Sokhonn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีต่างประเทศของวัง Wentian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกัมพูชา เป็นที่น่ายินดีว่าโครงการกัมพูชา 19 โครงการได้รับการอนุมัติในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มแม่น้ำโขง - ลังฉางครั้งที่ 4 ที่หลวงพระบางสปป. ลาวระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค 61 งบประมาณรวม 7,664,556 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อก่อสร้าง, การศึกษา, การวิจัยและการแลกเปลี่ยน

ที่มา : <http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/12974-2019-02-13-15-25-11.html>

14/02/62

ชาวกัมพูชานิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น



รายงานฉบับปี 61 ของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ระบุว่า ชาวกัมพูชาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสันทนาการมากขึ้น โดยในเดือนม.ค-พ.ย 61 มีชาวกัมพูชาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 1.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 หรือ 1.6 ล้านคน เมื่อเทียบกับตลอดทั้งปี 60 ด้านประธานสมาคมบริษัทท่องเที่ยวของกัมพูชา กล่าวว่า ความนิยมในการเดินทางไปต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นของชาวกัมพูชา มาจากการขยายตัวกลุ่มชนชั้นกลางในกัมพูชา รายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อประชาชนเต็มเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานได้แล้ว จึงสามารถใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องสันทนาการได้

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c6395b0e3f8e40ac98e6802>

14/02/62

จีพีเอสซี ผนึกปตท.-PTTEP ศึกษาหาช่องลงทุนเมียนมา



บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี หรือ จีพีเอสซี ร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่ม ปตท. และ บมจ.สำรวจและผลิตปิโตร เลียม (PTTEP) ศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ในเมียนมา และนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า 2 โครงการ ประเทศ สปป.ลาว ส่วนอีก 1 โครงการ จะเป็นศูนย์ผลิตสาธารณูป การระยอง แห่งที่ 4 ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ และ ใช้น้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/tpd/2953454>

13/02/62

เมียนมาส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศแต่ละระดับ 5 ล้านคน



ปลัดกระทรวงแรงงาน การอพยพ และประชากรของเมียนมา เผย จำนวนแรงงานชาวเมียนมาที่ไปทำงานในต่างประเทศแต่ละระดับ 5 ล้านคน ซึ่งมีประมาณ 3 ล้านคน ที่ทำงานในไทยขณะนี้ และส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานหนักที่ได้ค่าจ้างน้อย ขณะที่แรงงานชาวเมียนมาที่เหลือ ทำงานในมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และประเทศอื่นๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c63bef1e3f8e40ac88e6199>

14/02/62

รมว.ต่างประเทศเวียดนาม-เกาหลีเหนือประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนหน้าซัมมิตทรัมป์-คิม



โดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในวันที่ 27-28 ก.พ.นี้ที่กรุงฮานอยเช่น ประเด็นด้านการทูต ความมั่นคง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า เวียดนามกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายคิมที่จะเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อประชุมร่วมกับนายทรัมป์ ซึ่งทั้งสหรัฐฯและเกาหลีเหนือต่างมีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq37/2953882>

13/02/62

ส่งออกเสียแข่งขัน



จากการรายงานของ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้มีการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากการที่เวียดนามได้ทำเขตการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป คาดว่าจะทำให้เวียดนามส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวร้อยละ 33 ผลจากการที่เวียดนามได้ทำเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ประเมินเบื้องต้นพบว่าจะทำให้การส่งออกไทยไปตลาดอียูลดลงร้อยละ 1.7 หรือประมาณ 1.45 หมื่นล้านบาท เนื่องจากผลประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งเวียดนามและไทยส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันหลายอย่าง ไทยควรให้ความสำคัญกับตลาดใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น

ที่มา : <https://www.posttoday.com/aec/news/580183>

13/02/62

อุตสาหกรรมแพทย์ไทยรุ่งญี่ปุ่นเล็งตั้งฐานผลิตส่งขายเพื่อนบ้าน



ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวว่าเจโทร กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับจังหวัดฟูกุชิมะและเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคของเจโทร ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรมแบบสองทางและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเอื้ออำนวยการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองเมืองมีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และนโยบายส่งเสริมให้เกิดการลงทุนธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทย ซึ่งการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ เพื่อให้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา กัมพูชา เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการเข้ามาลงทุนสิ่งที่สำคัญ คือ นโยบายของภาครัฐทั้ง 2 ประเทศต้องมีมาตรการสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการลงทุน

พาณิชย์ออกตรวจสอบพบราคาใกล้เคียงวาเลนไทน์ปีก่อน ต่างจังหวัดซบ กำลังซื้อไม่ฟื้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ราคาดอกกุหลาบในช่วงวันที่ 13 – 14 กพ. 62 ราคาพุ่ง 5-6 เท่าตัว จากราคาร้านดอกไม้ย่านปากคลองตลาดพบว่า กุหลาบ 1 กำ (50 ดอกอยู่ที่ 80-100 บาท แต่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เฉลี่ยที่ 500-600 บาท) บางรายมีการสั่งดอกกุหลาบมาจำหน่ายเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีก่อนผ่านทางออนไลน์ที่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนต่างจังหวัดพบว่าหลายแห่งยังไม่คึกคักเท่ากับปีก่อนเพราะกังวลเรื่องสถานะเศรษฐกิจและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

ที่มา : <https://www.posttoday.com/economy/580292>